



พล.ต.ท.โชคชัยกล่าวอีกว่า ได้วางแผนอำนวยความสะดวกด้านการจราจร โดยจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ตามถนนในเส้นทางสายเอเชีย ถนนหมายเลข 340 หมายเลข 9 ทางต่างระดับบางปะอิน หมายเลข 347 ถนนพหลโยธิน หมายเลข 356 และ 309 จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอาสาจราจรบนเส้นทางที่มีปริมาณรถเข้าใช้จำนวนมาก ทำป้ายประชาสัมพันธ์กรณีรถติด เพื่อให้สัญญาณรถที่จะเข้าป้อมไม่ต้องชะลอตัว และสั่งการให้ทุกสถานีในสังกัดมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางมากที่สุด

ที่บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร วันเดียวกัน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการร่วมกัน ภายใต้ One Transport เพื่อมอบความสุข ความสะดวก ความปลอดภัยเป็นของขวัญปีใหม่และยกระดับความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ตามมาตรการ 777 ดังนี้ 7 วันก่อนเทศกาลปีใหม่, 7 วันระหว่างเทศกาลปีใหม่ และ 7 วันหลังเทศกาลปีใหม่ มีการตั้งศูนย์บริการประชาชนและเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนน ปรับปรุงถนน ไหล่ทาง ติดตั้งไฟสว่าง ป้ายเตือนบนเส้นทางที่มีความเสี่ยง การซ่อมแซมหลุมบ่อในผิวทางให้ดี ปลอดภัย สิ้นผิวทางในพื้นที่ก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง

☆ มีต่อหน้า 11

## เปิด 15 เส้นทาง ☆ ต่อจากหน้า 6

ส่วนกรมการขนส่งทางบกมีมาตรการตรวจเข้มขึ้นรถโดยสารทุกคัน พนักงานขับรถทุกคนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ ตั้งจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารระหว่างทางในเส้นทางหลักและสายรอง ผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาโดยสาร ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะโดยสารและภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร พนักงานขับรถและผู้ประจำรถทุกคน ต้องไม่มีสารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100%

นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างทางบนถนนสายหลักและสายรอง 17 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร พิษณุโลก ลำปาง ลาก ชอนแก่น บุรีรัมย์ นครราชสีมา อุตรดิตถ์ ร้อยเอ็ด ชัยนาท ระยอง ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ และสงขลา ติดตามควบคุมพฤติกรรมรถโดยสารผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินทาง

ระบบ GPS ทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ ควบคุมการตรวจสอบความเร็วของรถโดยสารและรถบรรทุก ด้วยกล้องเลเซอร์พร้อมเปิด "ศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการดูแลประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2562 กรมการขนส่งทางบก" เพื่อควบคุมการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการ Call Center ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ด้านนายสิทธิโรจน์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการสนามบินดอนเมือง เปิดเผยหลังเป็นประธานปล่อยแถวการปฏิบัติการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ ว่า ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค.61-7 ม.ค.62 คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนเที่ยวบิน 9,447 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 787 เที่ยวบิน แบ่งเป็นระหว่างประเทศ 3,618 เที่ยวบิน ภายในประเทศ 5,834 เที่ยวบิน ผู้โดยสารอยู่ที่ 1,507,726 คน เฉลี่ยวันละ 125,644 คน แบ่งเป็น ระหว่างประเทศ 632,619 คน ภายในประเทศ 875,107 คน และยังจัดตั้ง "ศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562" ที่ห้องปฏิบัติงานเวรบริการข้อมูลข่าวสารการบิน(AIS) ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 โทร.0-2535-3861 และ 0-2535-1192 ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มเจ้าหน้าที่เก็บรถเข็นกระเป๋า จัดเจ้าหน้าที่จัดเรียงและขนย้ายกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสาร ในส่วนของพื้นที่ช่องตรวจศุลกากร ได้เพิ่มช่องไม่มีสิ่งของต้องห้ามเป็น 2 ช่อง อีกทั้งนำระบบบัตรคิวมาใช้แทนการยื่นตั๋วรถรับบริการรถ TAXI ที่จุดให้บริการที่ห้องผู้โดยสารขาเข้า ประตู 8 ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศอาคาร 1 และเพิ่มจำนวนรถโดยสารสาธารณะสาย AI-A5

นายพลต.ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ (บอร์ด) ปตท. อนุมัติขยายเวลาสนับสนุนส่วนลดราคาก๊าซเอ็นจีวี สำหรับรถโดยสารสาธารณะ รถแท็กซี่ รถของบริษัทขนส่งจำกัด หรือ บขส. รถตุ๊กๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ในราคาเดิมที่ 10.82 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค.2562 ส่วนรถยนต์ของประชาชนทั่วไป อยู่ในราคา 6.06 บาทต่อกก. และยังได้เตรียมความพร้อมสำรองก๊าซเอ็นจีวี ที่สถานีบริการทุกแห่งไว้ให้เพียงพอสำหรับให้บริการกับผู้ใช้บริการในช่วงวันหยุดปีใหม่

2562 เพื่อรองรับความต้องการใช้ของประชาชน นอกจากนี้ ปตท.ยังมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในปีที่ผ่านมา ปตท. ทั่วประเทศ โดยผู้ที่เติมน้ำมันและไม่จำกัดการเติม ขึ้นต่ำในวันที่ 1 ม.ค.2562 จะได้รับสินค้าเกษตรแปรรูปจากโครงการ "ไทยเจ็ด" ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (โอท็อป)

ขณะที่นายบุญฤทธิ กิตติยามิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังลงพื้นที่ตรวจสอบผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ ณ สถานีขนส่งหมอชิต 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ราคาจำหน่ายสินค้าและค่าบริการส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว เช่น ข้าวราดแกง 1 อย่าง ราคา 30 บาท/จาน ข้าวราดแกง 2 อย่าง ราคา 35 บาท/จาน ข้าวกะเพรา (หมู, ไก่) ราคา 35-40 บาท/จาน น้ำเปล่าขวดเพ็ชร์ ขนาด 800 มิลลิลิตร (มล.) ราคา 7-10 บาท/ขวด ค่าบริการรับฝากสัมภาระเริ่มต้นที่ 20 บาท/ชิ้น และยังเปิดให้มีร้านหมูซุ่ยพาชิมภายในสถานีขนส่งฯ โดยจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดด้วย